

## Bài Phát biểu của Đại sứ Umeda tại Tọa đàm mùa xuân 2019

Kính thưa ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Thành phố Đà Nẵng,

Kính thưa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng,

Kính thưa tất cả các quý vị,

Thay mặt cho chính phủ Nhật Bản, tôi xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sự kiện Tọa đàm mùa xuân 2019, và xin chân thành cảm ơn các quý vị đã dành tâm sức tổ chức sự kiện này.

Việt Nam hiện nay đang tràn đầy năng lượng của sự phát triển, đất nước này đang chào đón những cơ hội thay đổi mang tính lịch sử. Nhật Bản có nguyện vọng liên kết chặt chẽ với Việt Nam để Việt Nam có thể đón những cơ hội có tính lịch sử này. Mặt khác, Nhật Bản nhận biết được tầm quan trọng của Việt Nam đối với sự ổn định và phồn vinh của toàn khu vực Đông Á.

Mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam, cùng với quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo, quan hệ giữa nhân dân hai nước càng ngày càng gần gũi. Đà Nẵng là trung tâm của Miền Trung Việt Nam, đối với Nhật Bản, Đà Nẵng không chỉ quan trọng về du lịch và đầu tư, mà còn có tầm quan trọng lớn từ góc độ chiến lược.

Tôi xin được nói đến quan hệ gần đây giữa Nhật Bản và Đà Nẵng. Năm ngoái, là năm kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, đã hơn

240 sự kiện văn hóa được tổ chức ở cả hai nước. Tại Đà Nẵng, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động để chào đón sự kiện này. Ví dụ có thể kể đến buổi biểu diễn tứ tấu của dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản vào tháng 6, Lễ hội văn hóa Việt Nhật tại Đà Nẵng vào tháng 7, Hội thảo đầu tư Đà Nẵng do thành phố đồng tổ chức với Jetro Hà Nội. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị.

Ngày 23 tháng 2 vừa rồi, thành phố Đà Nẵng và thành phố Sakai của Osaka đã kí kết bản Tuyên bố quan hệ thành phố hữu nghị và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và thành phố Sakai. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ông Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thành phố Lê Trung Chinh và các cán bộ thành phố đã bay từ Đà Nẵng sang Nhật Bản để thực hiện lễ kí kết quan trọng này. Có được bản ghi nhớ hợp tác này cũng phải nói đến sự đóng góp to lớn của ông Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nhật.

Thành phố Đà Nẵng tích cực đẩy mạnh giao lưu giữa các chính quyền địa phương của Nhật Bản như Kasawaki, Yokohama, Mitsuke, Mimasaka, và thành phố Sakai là thành phố thứ 5 đối với Thành phố Đà Nẵng đã ký kết bản Tuyên bố quan hệ thành phố hữu nghị với chính quyền địa phương Nhật Bản.

Hiện nay, Quốc hội Nhật Bản đang xem xét ngân sách năm sau, trong đó có khoản ngân sách để thành lập Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Nếu Quốc hội phê duyệt thì chính phủ Nhật Bản sẽ thành lập Văn phòng Lãnh sự này tại Đà Nẵng vào tháng 1 năm 2020.

Chúng tôi kỳ vọng Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ có vai trò tích cực đối với việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch và đầu tư.

Trong lĩnh vực du lịch, số lượng khách du lịch Nhật Bản vào Đà Nẵng năm 2017 là hơn 140 nghìn người. 5 năm trước, chưa hề có đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng tới Nhật

Bản, , thì nay một tuần đã có 14 chuyến bay. Nếu số chuyến bay tăng lên nữa thì số lượng khách du lịch từ Nhật Bản đến Đà Nẵng sẽ còn nhiều hơn nữa.

Đối với Nhật Bản việc tăng thêm số lượng du khách Việt Nam vào Nhật Bản là vô cùng quan trọng. Trên quan điểm này, Nhật Bản đã quyết định nới lỏng thủ tục cấp visa cho các cán bộ, công chức Trung ương, chính quyền địa phương, cán bộ các doanh nghiệp niêm yết và người thân của họ

Trong đầu tư, đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam, ước đạt 8.6 tỷ trong năm 2018, và Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong hai năm liên tục. Năm nay, các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn tiếp tục đặt nhiều quan tâm vào Việt Nam. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư và thương mại. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng lên. Số các doanh nghiệp Nhật Bản trong Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, hiện có 127 doanh nghiệp thành viên.

Ngoài ra, tàu của Lực lượng phòng vệ Biển Nhật Bản và Lực lượng tự vệ Biển Nhật Bản hàng năm, đều cập cảng Đà Nẵng. Năm nay từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3, đơn vị huấn luyện hàng hải quốc tế thuộc Lực lượng tự vệ Biển Nhật Bản (khoảng 400 người) sẽ có mặt tại Đà Nẵng. Biển Đông đối với Nhật Bản là một tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả hai nước Nhật Bản Việt Nam cùng chia sẻ quan điểm cơ bản là Tự do hàng hải, Tuân thủ luật pháp tại khu vực Biển Đông. Ngoài ra, Nhật Bản cũng rất coi trọng Hành lang kinh tế Đông Tây trong đó Đà Nẵng ở vị trí điểm đầu.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng và Nhật Bản đang cùng hợp tác sâu rộng trong nhiều mặt như là cùng giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trầm trọng của Nhật Bản, tăng cường giảng dạy tiếng Nhật và xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Tôi xin được cảm ơn thành phố về những hợp tác bền vững này .

Sau cùng, cho phép tôi được gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị, chúc cho thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, chúc cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng bền chặt.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị.